

## ภาพรวมเกี่ยวกับบริการสำหรับเยาวชน การบำบัดยาเสพติดและบริการปรับนิสัย และบริการพัฒนาชุมชนในฮ่องกง

### ทิศทางการบริการ

- เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปของคนหนุ่มสาว เราใช้รูปแบบการบริการแบบองค์รวมและบูรณาการ
- กรมสวัสดิการสังคมสนับสนุนและตรวจสอบองค์กรพัฒนาเอกชนในการดำเนินงานด้านการป้องกัน การพัฒนาและการแก้ไขที่หลากหลายสำหรับเยาวชน เพื่อช่วยให้พวกเขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ มีความรับผิดชอบ และเป็นสมาชิกที่มีส่วนร่วมของสังคม

### A. บริการเยาวชนหลักในฮ่องกง

#### การระบุและการแทรกแซงในช่วงต้น

#### ศูนย์บริการเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ

- ศูนย์บริการเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ (ICYSCs) จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 6 ถึง 24 ปีในพื้นที่ใกล้เคียง มีการให้บริการในลักษณะองค์รวม ผ่านการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การแทรกแซงงานสังคมสงเคราะห์ที่ยืดหยุ่น (รวมถึงงานที่ช่วยเกี่ยวกับปัญหาสังคม, งานกลุ่มและงานชุมชน) ในแพลตฟอร์มต่างๆ (เช่น ศูนย์, โรงเรียนหรือชุมชน) การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ตามความเหมาะสม) โปรแกรมที่หลากหลาย รวมถึงคำแนะนำและการให้คำปรึกษา โครงการสนับสนุน โปรแกรมพัฒนาการและการขัดเกลาทางสังคมตลอดจน โปรแกรมการมีส่วนร่วมของชุมชนจัดทำโดย ICYSCs สำหรับรายชื่อของ ICYSCs โปรดดูที่เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ [www.swd.gov.hk](http://www.swd.gov.hk)

#### บริการสังคมสงเคราะห์ของโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา

- บริการสังคมสงเคราะห์ของโรงเรียนดำเนินการตามนโยบายของ “นักสังคมสงเคราะห์ของโรงเรียนสองคนต่อโรงเรียน” ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในแต่ละวันที่โรงเรียนมัธยมศึกษาจะมีนักสังคมสงเคราะห์ประจำอยู่สองคนเพื่อระบุและช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือด้านวิชาการ สังคมหรืออารมณ์ โปรดติดต่อโรงเรียนที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามข้อมูล

## **โครงการดูแลหลังเลิกเรียน**

- โครงการดูแลหลังเลิกเรียน (ASCP) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการช่วยเหลือสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา (รวมถึงผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีความต้องการพิเศษทางการศึกษา (SEN) หรือสงสัยว่าเป็น SEN ที่กำลังรอการประเมินทางการแพทย์) ซึ่งเป็นชาวฮ่องกง พ่อแม่ของพวกเขาไม่สามารถดูแลพวกเขาได้อย่างเหมาะสมในช่วงหลังเลิกเรียนเนื่องจากการทำงาน การหางานทำหรือเหตุผลอื่น ๆ บริการต่างๆ ได้แก่ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบ้าน คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองและการศึกษา การเรียนรู้ทักษะและกิจกรรมทางสังคม สำหรับรายชื่อบุคคลที่เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ [www.swd.gov.hk](http://www.swd.gov.hk)
- ศูนย์ ASCP ดำเนินการโดยการจัดหาเงินทุนด้วยตนเองและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ภายใต้โครงการเงินช่วยเหลือยกเว้นค่าธรรมเนียม SWD ให้การยกเว้นค่าธรรมเนียมเต็มจำนวน ลดค่าธรรมเนียมครึ่งหนึ่งหรือลดค่าธรรมเนียมหนึ่งในสามสำหรับเด็กจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยให้สามารถใช้บริการ ASCP ได้ ครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือและมีสิทธิ์สามารถติดต่อศูนย์ที่เกี่ยวข้องได้โดยตรงเพื่อทำการสมัคร
- เพื่อเสริมสร้างการสนับสนุนผู้ปกครองที่ทำงานในชั่วโมงที่ยาวกว่าปกติ / ไม่สม่ำเสมอ ทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือผู้ที่ทำงาน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2014 SWD ให้ได้ใช้ Enhanced ASCP ได้ขยายเวลาให้บริการในช่วงเย็นของวันธรรมดา วันเสาร์และวันอาทิตย์ และวันหยุดโรงเรียนในศูนย์ ASCP บางแห่งและให้โควตา ยกเว้น/ลดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

## **การสนับสนุนอย่างทันที่**

### **งานบริการสังคมสงเคราะห์นอกสถานที่สำหรับเยาวชนประจำเขต**

- ทีมงานสังคมสงเคราะห์นอกสถานที่สำหรับเยาวชนประจำเขต ได้ถูกจัดเตรียมไว้ทั่วทั้งเขตเพื่อเข้าถึงและให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่เยาวชนที่มีอายุระหว่าง 6 ถึง 24 ปีซึ่งโดยปกติจะไม่เข้าร่วมในกิจกรรมทางสังคมหรือเยาวชนทั่วไปและมีความเสี่ยงต่ออิทธิพลที่ไม่พึงประสงค์ บริการนี้มีประสิทธิภาพในการตอบสนองความต้องการของเยาวชนที่มีความเสี่ยงสูงและแก้ไขปัญหาแก๊งค์เด็กและเยาวชน สำหรับรายชื่อทีมโปรดิวต์เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ [www.swd.gov.hk](http://www.swd.gov.hk)

### **บริการนอกสถานที่ตลอดคืนสำหรับวัยรุ่นที่เดินเตร่ในเวลากลางคืน**

- บริการนอกสถานที่ตลอดคืนสำหรับวัยรุ่นที่เดินเตร่ในเวลากลางคืนมีบริการทั่วทั้งเขตเพื่อเข้าถึงวัยรุ่นที่เดินเตร่ในเวลากลางคืนซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเผชิญกับอันตรายทางศีลธรรมที่อาจเกิดขึ้น สำหรับรายชื่อทีมโปรดิวต์เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ [www.swd.gov.hk](http://www.swd.gov.hk)

### **ทีมสนับสนุนเยาวชนไซเบอร์**

- ทีมสนับสนุนเยาวชนไซเบอร์ยื่นมือช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์อย่างมืออาชีพสำหรับเยาวชนที่มีความเสี่ยงและอ่อนแอ รวมถึงการให้คำปรึกษาทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์และบริการกลุ่ม/โปรแกรม พวกเขาจะสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนและองค์กรอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือข้ามภาคส่วนเพื่อตอบสนองความต้องการของเยาวชนที่มีความเสี่ยงและอ่อนแอ สำหรับรายชื่อทีม โปรดดูที่เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ [www.swd.gov.hk](http://www.swd.gov.hk)

### **บริการสายด่วนสำหรับเยาวชนที่มีความเสี่ยง**

- บริการสายด่วนที่ดำเนินการโดย HongKong Federation of Youth Groups (2777 8899) คือการให้คำปรึกษาแก่เยาวชนที่มีความเสี่ยงซึ่งเผชิญวิกฤตผ่านการติดต่อทางโทรศัพท์ บริการที่จัดให้กับผู้โทร ได้แก่ การให้คำแนะนำและการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ การให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวสำหรับการแทรกแซงทันทีและการส่งต่อไปยังหน่วยบริการอื่น ๆ ที่เหมาะสม

### **โครงการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับเขต**

- เป้าหมายของโครงการคือเด็กและเยาวชนอายุ 24 ปีหรือต่ำกว่าที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรืออยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ด้อยโอกาสในเขต ทรัพยากรจะถูกแจกจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือโดยตรงเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการด้านพัฒนาการของพวกเขา ลูกคำที่ต้องการความช่วยเหลือที่รับบริการงานที่ช่วยเกี่ยวกับปัญหาสังคมอาจติดต่อขอรายละเอียดจากนักสังคมสงเคราะห์ที่รับผิดชอบ

### **นำคนหนุ่มสาวกลับสู่แนวทางที่ถูกต้อง**

#### **โครงการบริการสนับสนุนชุมชน**

- โครงการบริการสนับสนุนชุมชน (CSSS) มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บริการสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับการเตือนภายใต้โครงการพิจารณาควบคุมดูแลของตำรวจ, เยาวชนที่ถูกจับกุมและคนรอบข้างเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการรวมเข้ากับชุมชนอีกครั้ง กำจัดพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนและผิดกฎหมายของพวกเขา และเพื่อลดโอกาสในการละเมิดกฎหมาย บริการต่างๆ ได้แก่ การให้คำปรึกษารายบุคคลและครอบครัว กลุ่มบำบัด กลุ่มการฝึกทักษะ/การศึกษา บริการชุมชน โครงการป้องกันอาชญากรรมเป็นต้น เพื่อการทำงานร่วมกันของบริการที่ดีขึ้น ทีม CSSS แต่ละทีมจะรวมอยู่ในศูนย์บริการเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการ สำหรับรายชื่อทีม โปรดดูเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ [www.swd.gov.hk](http://www.swd.gov.hk)

## B. บริการบำบัดและฟื้นฟูจากยาเสพติด

### ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ใช้อัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท

- ศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับผู้ใช้อัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้อัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทจนเป็นนิสัย / เป็นครั้งคราว / ที่อาจเกิดขึ้นและเยาวชนที่มีความเสี่ยงเพื่อช่วยเหลือพวกเขาในการละเว้นจากการใช้อัตถุออกฤทธิ์ในทางที่ผิดและพัฒนาวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ บริการต่างๆ ได้แก่ (i) การให้คำปรึกษาเป็นกรณีๆ และกลุ่มสำหรับผู้ใช้อัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและสมาชิกในครอบครัว (ii) บริการช่วยเหลือเพื่อน (iii) โปรแกรมการศึกษาเชิงป้องกันสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและองค์กรฝึกอบรมวิชาชีพและประชาชนทั่วไปในระดับชุมชนอย่างสม่ำเสมอ (iv) การฝึกอบรมวิชาชีพสำหรับผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นพันธมิตรกัน และ (v) บริการช่วยเหลือทางการแพทย์นอกสถานที่สำหรับผู้ยากไร้เพื่อระบุและกระตุ้นให้พวกเขาเข้ารับบริการการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพตั้งแต่เนิ่นๆ สำหรับรายชื่อศูนย์ โปรดดูเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ [www.swd.gov.hk](http://www.swd.gov.hk)

### ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาที่อาศัยอยู่และบ้านกึ่งวิถี

- ศูนย์บำบัดและฟื้นฟูผู้ติดยาที่อาศัยอยู่และบ้านกึ่งวิถีรองรับผู้ติดยาเสพติดที่ต้องการแสวงหาการบำบัดยาเสพติดในที่อยู่อาศัยโดยสมัครใจ การฟื้นฟูสมรรถภาพและการรวมตัวทางสังคม ด้วยบริการที่ต่อเนื่องและการจัดเตรียมการดูแลหลังจากนั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดเลิกพฤติกรรมและการเสพยาเสพติดเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงบวก พัฒนาทิศทางในชีวิตใหม่และรวมเข้ากับชุมชนอีกครั้ง สำหรับรายชื่อศูนย์ย่อย โปรดดูเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ [www.swd.gov.hk](http://www.swd.gov.hk)

### ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านยาเสพติด

- ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านยาเสพติดมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ติดยาเสพติดละเว้นจากการใช้ยาในทางที่ผิดช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดในอดีตเพื่อคงไว้ซึ่งการละเว้นการเสพยาและช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวของผู้ติดยาเสพติดและผู้เสพยาเสพติดในอดีตให้จัดการกับปัญหาที่เกิดจากการใช้ยาในทางที่ผิด บริการต่างๆ ได้แก่ (i) การให้คำปรึกษารายบุคคลและรายกลุ่ม (ii) กิจกรรมกลุ่ม (iii) บริการช่วยเหลือเพื่อน (iv) บริการการศึกษาเชิงป้องกันแก่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และ (v) บริการช่วยเหลือทางการแพทย์ในสถานที่เพื่อระบุและกระตุ้นให้ผู้ติดยาเสพติดแสวงหาบริการการรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพตั้งแต่เนิ่นๆ สำหรับรายชื่อศูนย์ โปรดดูเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ [www.swd.gov.hk](http://www.swd.gov.hk)

## C. บริการพัฒนาชุมชน

### ศูนย์ชุมชน

- ศูนย์ชุมชนเป็นจุดรวมสำหรับทุกกลุ่มวัยในท้องถิ่น ซึ่งส่งเสริมความสัมพันธ์ทางสังคมและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน พัฒนาความรู้สึกรักของการพึ่งพาตนเอง ความรับผิดชอบต่อสังคมและการทำงานร่วมกันภายในชุมชน และเสริมสร้างศักยภาพของบุคคลและครอบครัวในการแก้ไขปัญหาของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สำหรับรายชื่อศูนย์ โปรดดูเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ [www.swd.gov.hk](http://www.swd.gov.hk)

### โครงการพัฒนาชุมชนระดับพื้นที่ใกล้เคียง (NLCDP)

- โครงการพัฒนาชุมชนระดับพื้นที่ใกล้เคียง (NLCDP) คือการให้บริการชุมชนที่ขาดแคลนและอยู่ชั่วคราวซึ่งการจัดบริการสวัสดิการและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอหรือไม่ได้อยู่จริง คาดว่าบริการ NLCDP จะยุติลงด้วยการให้บริการตามชุมชนมากขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มที่เสี่ยงในชุมชนและการลดลงของโครงการกวาดล้างพื้นที่ที่อยู่อาศัยชั่วคราว พื้นที่แออัดและการเคหะเป็นต้น สำหรับรายชื่อทีม โปรดดูไปที่เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ [www.swd.gov.hk](http://www.swd.gov.hk).

### ทีมเครือข่ายดูแลและสนับสนุน (CSNT)

- ทีมเครือข่ายดูแลและสนับสนุนมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลืออดีตผู้กระทำความผิด อดีตผู้ป่วยทางจิตและคนที่นอนข้างถนนในเกาหลันทะวันตก เพื่อรวมตัวเข้ากับชุมชนอีกครั้งผ่านการจัดให้มีการเข้าถึง การสนับสนุน งานที่ช่วยเกี่ยวกับปัญหาสังคมและบริการงานกลุ่ม สำหรับรายชื่อทีม โปรดดูเว็บไซต์ของกรมสวัสดิการสังคมที่ [www.swd.gov.hk](http://www.swd.gov.hk)

หน่วยเยาวชน

สาขาเยาวชนและราชทัณฑ์

กรมสวัสดิการสังคม

มีนาคม 2021